



ประกาศสำนักงานเขตคลองสามวา

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองสามวา

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานเขตคลองสามวา เรื่อง รับสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
บุคคลเป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองสามวา ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครเข้ารับการคัดเลือกดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒
แห่งประกาศคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร เรื่อง การคัดเลือกอนุกรรมการใน
คณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขต พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประกอบมติที่
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๒ เมื่อวันที่
๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งบุคคลเป็นอนุกรรมการ
ในคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตคลองสามวา วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุมผู้สมัครและ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้สมัครดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือก

๑.๑ ตำแหน่งผู้แทนหน่วยบริการปฐมภูมิในเขตพื้นที่ที่ไม่สังกัดกรุงเทพมหานคร
ไม่มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

๑.๒ ตำแหน่งผู้แทนภาคประชาชนจากชุมชนในเขตพื้นที่ จำนวน ๑ ราย ตามรายชื่อ
ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ ๑ นางชุลีพร เรืองดิษฐ์

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าว สำนักงานเขตคลองสามวา
ได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกได้รับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้มี
คุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครเข้ารับ
การคัดเลือก ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับ
สมัครเข้ารับการคัดเลือก สำนักงานเขตคลองสามวาจะถือว่าผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกรายนั้นเป็นผู้ขาด
คุณสมบัติในการคัดเลือกครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น และไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งหรือสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

สำหรับผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่ได้ดำเนินการสมัครเข้ารับการคัดเลือกภายในวัน เวลาที่
กำหนด แต่ไม่มีชื่อ-สกุล ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ โปรดนำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไปยื่น
คำร้องต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานเขตคลองสามวาหรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒ ๕๔๘ ๐๓๓๒ ภายในวันที่

๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วปรากฏว่าได้สมัครเข้ารับการคัดเลือก ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และกำหนดเวลา สำนักงานเขตคลองสามวาจะประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีสิทธิได้รับการ คัดเลือกเพิ่มเติมต่อไป หากไม่ดำเนินการตามกำหนดดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข)
ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา